

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Kinh tế - Luật, cần tăng thêm đầu tư ngân sách cho TPHCM từ 18% lên 23% từ năm 2022, đồng thời nâng trình độ công nhân thành phố để có nguồn lực đầu tư sau dịch.

Trong bối cảnh khuyến nghị chính sách "Kiến tạo động lực phát triển kinh tế TPHCM" vừa được Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố, nhóm nghiên cứu cho rằng việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng TPHCM sau dịch sẽ phải thu hút vốn vào các dự án, quy mô của động lực phát triển Chính phủ.

Nhóm chuyên gia nhận thấy rằng nghiên cứu kinh tế cơ sở TPHCM phải chú trọng trong làn sóng dịch [Covid-19](#) lần 4, nhóm nghiên cứu khuyến nghị sẽ phải thu hút nguồn lực từ ngân sách Trung ương đóng vai trò then chốt, bao gồm các dự án trọng điểm trong ngành hàng, mang tính chủ yếu khi kết thúc giãn cách và tiếp tục kéo dài trong trung hạn.



Chuyên gia đánh giá TPHCM đang chú trọng nghiên cứu

Về kinh tế vì dịch Covid-19 và cần nhiều đồng nghiệp để sớm phục hồi (Ảnh: Hồ Long).

Các chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế - Luật và xuất Quốc hủi, Chính phủ áp dụng các chế độ thù địch kinh tế đồng nghiệp cho TPHCM nhằm giúp quá trình hồi phục kinh tế của thành phố diễn ra nhanh nhất có thể, tạo tác động lan tỏa kéo theo tăng trưởng của vùng kinh tế đồng nghiệp phía Nam và các nước.

Ưu tiên trước mắt theo nhóm nghiên cứu là việc nhanh chóng bổ sung nguồn tài Ngân sách Trung ương hỗ trợ TPHCM chi cho gói hỗ trợ [an sinh](#) xã hội. Đây là nhu cầu bức thiết, không chỉ mang lại hiệu quả tức thời mà còn giúp làm giảm gánh nặng xã hội trong giai đoạn phục hồi sau giãn cách.

Giải pháp tiếp theo là phát hành trái phiếu Chính phủ trong điều kiện lãi suất đang ở mức thấp. Nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu có thể chuyển giao cho TPHCM sử dụng. Thành phố có trách nhiệm trả lãi vay. Việc này hoàn toàn khả thi với TPHCM, đem lại hiệu quả đồng thời.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu khuyến nghị tăng tỷ lệ điều chỉnh ngân sách cho TPHCM từ 18% lên 23% từ năm 2022, đồng thời nâng trình độ công cho thành phố. Đây là điều kiện giúp TPHCM có thể phát hành trái phiếu chính quyền có nguồn lực cho đầu tư phát triển.

